

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thường trực HĐND huyện luôn bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thông qua việc tham mưu cho HĐND huyện ban hành các nghị quyết và giám sát việc tổ chức thực hiện. Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho HĐND các xã, thị trấn. Đã chỉ đạo các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND - UBND huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của HĐND huyện chất lượng, hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

II. Kết quả cụ thể

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện.

1.1. Chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 (kỳ họp thứ tư, kỳ họp thứ sáu)

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức các Hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ. Sau hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã ban hành các Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và các Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện¹ về tổ chức kỳ họp thường lệ năm

¹ Kế hoạch số 135/ KH-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Kế hoạch số 207/ KH-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực HĐND

2022 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành các Kế hoạch về tiếp xúc cử tri² trước các kỳ họp thường lệ HĐND huyện. Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện đã tổng hợp 39 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình, đồng thời xem xét và cho ý kiến về kế hoạch triển khai và kết quả thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND huyện trong năm 2022 theo đúng luật định. Các Ban HĐND huyện đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp theo quy định; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra để báo cáo với Thường trực HĐND huyện và trình tại kỳ họp HĐND huyện, chất lượng thẩm tra tiếp tục được nâng lên. Các Ban HĐND huyện đã thẩm tra và trình HĐND huyện thông qua 09 nghị quyết.

Các kỳ họp thường lệ được tổ chức đảm bảo đúng luật, dân chủ, hoàn thành nội dung, chương trình theo quy định. Dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tích cực thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, xem xét nội dung trả lời, kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phiên thảo luận, chất vấn sôi nổi với sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND huyện.

1.2. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ năm)

Thực hiện sự chỉ đạo của sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Thường trực HĐND huyện đã tham mưu cho HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ năm để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Dưới sự điều hành của chủ tọa, kỳ họp HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung đề ra; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và thống nhất cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

HĐND huyện đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 03

huyện về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

² Kế hoạch số 154/KH-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và Kế hoạch số 209/KH-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

ng nghị quyết³.

Các nghị quyết được HĐND huyện thông qua đều bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Hoạt động giám sát

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2022; Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch và tuân thủ đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, cụ thể:

2.1 Giám sát chuyên đề

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề: Việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Kết quả giám sát đã được báo cáo tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề: Việc thực hiện pháp luật trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Kết quả giám sát chuyên đề được trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Qua giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế. Thường trực HĐND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan rà soát, có giải pháp khắc phục cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện ngay các kiến nghị sau giám sát chuyên đề.

2.2. Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Pháp chế phối hợp Văn phòng HĐND – UBND huyện tham mưu tổng hợp các kiến nghị cử tri mới và các kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm từ các kỳ họp trước chuyển tới UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện tiến hành

³ Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách huyện Mỹ Lộc;

- Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022- nguồn vốn ngân sách địa phương, huyện Mỹ Lộc;

- Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

thẩm tra, giám sát đúng quy định đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại phiên chất vấn.

Qua giám sát cho thấy, UBND huyện và các cơ quan liên quan đã tập trung giải quyết và trả lời đầy đủ các kiến nghị của cử tri. Đa số kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: có kiến nghị của cử tri chưa được trả lời sát với nội dung kiến nghị... Những nội dung này đã được UBND huyện và các ngành tiếp thu.

2.3. Giám sát Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn

- Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện thực hiện giám sát 67 Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn⁴. Qua giám sát cho thấy các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn cơ bản được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, nội dung đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, một số nghị quyết của HĐND xã, thị trấn còn sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.

3. Hoạt động giữa hai kỳ họp HĐND huyện

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng và các phiên họp khác để đánh giá hoạt động thường xuyên để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện. Trong các hoạt động, các thành viên Thường trực HĐND huyện đã tích cực tham gia và có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

- Tham dự kỳ họp HĐND tỉnh; Tham dự các cuộc họp của UBND huyện và các ban, ngành của huyện; các kỳ họp HĐND xã, thị trấn.

- Đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức tại huyện Mỹ Lộc.

- Phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 272 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức cho Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện tham gia lớp tập huấn của HĐND tỉnh.

- Xem xét, cho ý kiến về sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang chi và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2022 và nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 để chi các nhiệm vụ: trang thiết bị, cơ sở vật chất cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhân Covid-19; các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VI...

4. Thực hiện chức năng đại diện

⁴ Từ ngày 01/01/2022 đến 06/11/2022

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện, lãnh đạo UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện: Thực hiện tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân huyện; Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi ứng cử vào các ngày 14/3, 17/5, 12/8, 14/10. Kết quả: Đã tiến hành tiếp 01 công dân (tại xã Mỹ Trung), đã chuyển đến cơ quan xử lý theo Luật định.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm

Trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 vào dịp đầu năm và biến động bất lợi của thị trường ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống xã hội, song với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm cao, Thường trực HĐND huyện luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ngành liên quan triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần tích cực vào kết quả phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Trong thực thi nhiệm vụ, Thường trực HĐND huyện luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật định. Luôn coi trọng và triển khai nhiều giải pháp nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND và chất lượng tham mưu của các cơ quan thuộc HĐND huyện. Hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật, sát thực tế và có nhiều đổi mới. Thể hiện ngay từ việc sớm có văn bản kiến nghị các cơ quan thuộc đối tượng giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót, tồn tại hạn chế ngay trong quá trình giám sát mà không chờ tới kết luận cuối cùng. Các kiến nghị được nêu ra qua giám sát rất cụ thể được các cơ quan liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện.

5.2. Tồn tại, hạn chế.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng và đổi mới trong hoạt động, song trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện, xã còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hiệu quả, nhất là những kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai; tu sửa kênh mương; căng, bó gọn dây viễn thông đảm bảo cảnh quan đô thị ...

- Việc giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp tại đơn vị ứng cử của Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã đối với các cơ quan liên quan còn hạn chế, chưa thường xuyên.

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã còn hình thức; kiến nghị giám sát chưa cụ thể, hiệu lực sau giám sát còn hạn chế.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Chủ động phối hợp với Thường trực UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2023 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại các kỳ họp.

3. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề năm 2023; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại các kỳ họp HĐND huyện, đồng thời phân công các Ban HĐND huyện giám sát các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn.

4. Thường xuyên thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động đối với HĐND cấp xã. Tổ chức hội nghị giao ban công tác giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

5. Tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quy định.

6. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Thường trực HĐND huyện xin trân trọng báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Lưu